

BÁO CÁO

kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật” năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Thực hiện Công văn số 405 - CV/BNCTTU, ngày 21/11/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Tam Đường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi, khó khăn

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể các cấp và các tầng lớp Nhân dân... công tác đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không để xảy ra điểm nóng, phát sinh các vụ việc phức tạp, bất ngờ. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn được kiểm chế, không để tội phạm hoạt động có tổ chức, hình thành băng nhóm, tụ điểm; không xảy ra vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm kinh tế, môi trường.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy...

2. Tình hình các loại tội phạm

Tình hình trật tự an toàn xã hội: Cơ quan điều tra thụ lý 67 vụ, tăng 14 vụ so với năm 2021. Nhóm tội phạm đã phát hiện và khởi tố chủ yếu xảy ra ở các lĩnh vực ma túy, chiếm tỷ lệ 56,79 % về số vụ; tội phạm về kinh tế, sử hữu, môi trường chiếm 20,8% về số vụ; tội phạm về trật tự xã hội chiếm 22,3% về số vụ. Cụ thể:

- Tội phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 15 vụ, tăng 03 vụ so với năm 2021. Đã giải quyết: 10 vụ (khởi tố vụ án hình sự 03 vụ; không khởi tố 05 vụ; chuyển cấp tỉnh giải quyết 02 vụ). Hiện đang giải quyết: 05 vụ.

- Tội phạm về kinh tế, sở hữu, môi trường: Xảy ra 14 vụ, tăng 04 vụ so với năm 2021. Đã giải quyết: 14 vụ (khởi tố vụ án hình sự).

- Tội phạm về ma túy: Phát hiện 38 vụ, tăng 07 vụ so với năm 2021. Đã giải quyết: 38 vụ (khởi tố vụ án hình sự).

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHỈ THỊ

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Chỉ thị và các văn bản của cấp trên về công tác tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật thành kế hoạch của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đối với công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật¹. Chỉ đạo UBND huyện triển khai thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát Nhân dân huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật; Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện trong công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, thị trấn. Tiếp tục quán triệt các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị xác định rõ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên; phát huy vai trò đi đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp chủ động đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 10/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 50-CT/TU,

¹ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/HU, ngày 14/1/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an năm 2022; Kế hoạch số 101-KH/HU, ngày 14/1/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 3/8/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kế hoạch số 144-KH/HU, ngày 20/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, bằng các hình thức phù hợp như: tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền tại hội nghị, các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể... Thông qua công tác tuyên truyền, quán triệt đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật; nhận thức rõ hậu quả, tác hại và tính cấp thiết của công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện; góp phần không nhỏ vào công tác phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với những hành vi vi phạm pháp luật.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU. Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU và quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân với 07 xã, thị trấn trong công tác tiếp nhận, xử lý các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an các xã, thị trấn. Qua công tác phối hợp kiểm tra, đã kịp thời nắm được tình hình tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, đồng thời hướng dẫn lực lượng công an xã về các thao tác nghiệp vụ trong tiếp nhận, quản lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm.

2. Việc thực hiện quy chế phối hợp trong việc cung cấp và giải quyết thông tin về tội phạm

Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện với các cơ quan tư pháp và UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp nhận, quản lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm và vi phạm pháp luật; quan tâm đôn đốc thực hiện quy chế, kiểm tra công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật; hạn chế thấp nhất tình trạng bỏ lọt tội phạm, kiến nghị khởi tố oan sai; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế phối hợp liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm; trao đổi thông tin, nắm bắt kịp thời tình hình của các tổ chức đảng, đảng viên và Nhân dân để tham mưu giúp cấp ủy theo dõi việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Kết quả tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

Tổng số tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố do các cơ quan chức năng tiếp nhận: 30 tin (*số cũ 04; số mới 26*), tăng 08 tin so với năm 2021.

Việc lập hồ sơ tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố đã được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật; 100% các xã, thị trấn thực hiện tốt việc mở sổ cập nhật thông tin, theo dõi việc tiếp nhận, xử lý các tố giác, tin báo tội phạm, phân loại vụ việc. Đã thiết lập 30 hồ sơ/30 tin có dấu hiệu tội phạm, đúng quy định.

Việc trả lời, thông báo kết quả xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của cơ quan chức năng cho cơ quan, tổ chức hoặc người đã tố giác tội phạm được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đảm bảo mọi tin báo tiếp nhận từ các cá nhân, tổ chức có địa chỉ rõ ràng đều được xác minh, giải quyết và thông báo kết quả đến cơ quan, tổ chức hoặc người tố giác tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định. Tổng số tin báo, tố giác đã giải quyết 25 tin (*chuyển giải quyết theo thẩm quyền 03; khởi tố vụ án hình sự 14; không khởi tố vụ án 08*); đang giải quyết 05 tin, trong hạn luật định.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố giác; xử lý nghiêm đối với người có hành vi trù dập, trả thù người tố giác hoặc lợi dụng việc tố giác gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác. Thường xuyên quan tâm, kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự. Trong năm, có 07 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư"

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể huyện và chính quyền địa phương trong xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến để nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" gắn với phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc". Năm 2022, có 10.751/12.169 gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", ước 118/126 khu dân cư đạt "khu dân cư văn hóa"; 1126/126 Khu dân cư đăng ký đạt chuẩn an toàn về ANTT; duy trì và nhân rộng trên 22 mô hình tự quản về an ninh trật tự. Công an huyện tham mưu, tổ chức lắp đặt Camera giám sát an ninh và xây dựng, ra mắt mô hình "Camera an ninh" tại 05 xã: Khun Há, Giang Ma, Hồ Thầu, Sơn Bình, Thèn Sin; mô hình "Tổ liên gia phòng cháy và

chữa cháy tại khu dân cư” thuộc bản Trung Tâm, thị trấn Tam Đường. Công tác chuyên hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự được quan tâm triển khai thực hiện, năm 2022 có 03 xã: Giang Ma, Thèn Sin, Khun Há được Bộ Công an quyết định đưa ra khỏi danh sách xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Duy trì xã Nùng Nàng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ người có uy tín trong dân tộc, tôn giáo phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường; công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật được triển khai thực hiện thường xuyên; phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" đạt được những kết quả thiết thực; công tác bảo vệ người tố giác tội phạm được quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, tạo được sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp.

2. Hạn chế

Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật” có thời điểm chưa thường xuyên, chất lượng chưa cao.

Việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân huyện với UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có thời điểm chưa thường xuyên; thực hiện những nội dung đã ký kết trong Quy chế phối hợp của một số xã, thị trấn còn hạn chế (*Chưa thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, phân loại xử lý các tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định*).

3. Nguyên nhân hạn chế

Công tác chỉ đạo của UBND cấp xã trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm có lúc, thời điểm chưa quyết liệt. Trình độ nhận thức của một số người

dân về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm còn hạn chế.

Một số ít cán bộ ở các ngành tổ tụng làm công tác tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 46-KH/HU, ngày 25/7/2013 của Ban thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp nhận, quản lý, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật” đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

2. Nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhận thức đúng, chủ động phản ánh, tố giác, tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa các ngành, các lực lượng, nhất là giữa các ngành trong khối tổ tụng để làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung chưa phù hợp trong thực hiện quy chế phối hợp. Chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, nắm chắc tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, tổ chức mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội... không để hình thành tội phạm có tổ chức, tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự.

4. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng có phương án bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác giải quyết, tiếp nhận và xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật.

5. Chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân phản ánh, tố giác, tin báo về tội phạm và tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm.

6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kịp thời động viên, khen thưởng, khuyến khích những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị; nhân rộng những điển hình tiên tiến trong công tác tổ giác, tin báo, phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh trật tự.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- TT Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Cao Trang Trọng